

รายงานการประชุมคณะกรรมการสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

ครั้งที่ 22/2555

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2556

ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2M

ผู้เข้าประชุม

อาจารย์สายัณห์ พุทธิลา, อาจารย์สุรศักดิ์ เครือหงษ์, อาจารย์พริภา ไกรเทพ, นางสาวชื่นชีวิน พลายบัว, นางสาวอัญชลี โภชารมย์, นางสาวนัทธินี เพ็ญฟู, นายสุนทร ปาละพันธ์, นายอดิสร เนียมแก้ว, นายวิเชียร ทูวิลา, นายขวัญชัย ช้างเกิด, นายบัญญัติ เสกนาโชก, นายกรภัทร์ จงจันทิก, นายจิตติวัฒน์ กิ่งแก้วเจริญรัตน์

ผู้ไม่มาประชุม

ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์, อาจารย์ธีรวัฒน์ ปานกลาง

เริ่มประชุมเวลา 09.15 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 การจัดหาแม่บ้านประจำชั้น 3

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดหาแม่บ้านประจำชั้น 3 เนื่องจากแม่บ้านอาคาร 1 ชั้น 3 ได้ลาออกไป จำนวน 1 คน โดยได้มอบหมายให้นายวิเชียรประสานกับคุณวรรณดีในการจัดหาแม่บ้านเพิ่มเติม

1.2 การเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 40 รอบมหกรรม

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 40 รอบมหกรรม โดยสอบถามความคืบหน้าจากนายสุนทรเกี่ยวกับการเดินทางและกำหนดการแข่งขัน รวมถึงการร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนายสุนทรแจ้งว่า รถจะออกในวันที่ 8 มกราคม 2556 และจะเข้าพักที่ ปาล์มวิว รีสอร์ท ห่างจากสถานที่จัดการแข่งขัน 15 กิโลเมตร การแข่งขันทุกประเภทก็พาส่งสิ้นสุดในวันที่ 18 มกราคม 2556 ส่วนกีฬาบางประเภทที่แข่งเสร็จแล้วอาจกลับมาก่อน ในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ได้มีการหักค่าน้ำดื่มเกี่ยวกับระเบียบที่ทางงานกีฬาตั้งขึ้น เมื่อปฏิบัติตามระเบียบจะได้รับเงินคืนทั้งหมด และในวันที่ 7 มกราคม 2556 จะมีการประชุมนักกีฬา โดยท่านอธิการบดีจะมาเป็นประธานในการให้โอวาทแก่นักกีฬาทุกคน เวลา 16.00 น. ด้วย

1.3 การใช้สถานที่ในการจัดงานเลี้ยงของสถานีดำรวจ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การขอใช้สถานที่ในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่และรับตำแหน่งของสถานีดำรวจจนครบตามใบเรือ และสถานีดำรวจลาดพลู ในวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โดยมอบหมายให้นายวิเชียรเป็นผู้ประสานเรื่องการแสดงดนตรี ฯลฯ และมอบหมายให้บุคลากรที่เหลื่อคอยดูแลความเรียบร้อยภายในงานด้วย ซึ่งในงานจะมีการเชิญ พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ฐูประจ่าง มาด้วย

1.4 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย โดยจะมีการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งการประชุมครั้งล่าสุดมีหลายเรื่องที่จะต้องดำเนินการปรับปรุง คือ กฎบัตรของมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งในที่นี้มีเรื่องของการปรับกรอบอัตราค่าจ้างใหม่ที่จะต้องนำอัตราค่าจ้างของอาจารย์เข้าไปด้วย และจะต้องส่งในวันที่ 7 มกราคม 2556 นี้

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดกิจกรรมวันเข้าพ้อ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดกิจกรรมวันเข้าพ้อ โดยสำนักกิจการนิสิตนักศึกษารับเรื่องการแสดงที่นิสิตจะมาแสดงในวันงาน เวที เครื่องเสียง ซึ่งฝากให้นายจิตติวัฒน์เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องเสียง โดยมอบหมายให้นายวิเชียรเป็นเลขานุการและในเช้าวันที่ 19 มกราคม 2556 นั้น จะมีการพวงมาลาและพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ้อในตอนเช้าด้วย และมอบหมายให้นางสาวนัทธินีทำแผนผังขบวนนำเข้าที่ประชุมรองคณบดีด้วย

3.2 การจัดงานเดินเพื่อสุขภาพ ครอบรอบ 117 ปี สมเด็จพระยาบรมมหาราชวังศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การจัดงานเดินเพื่อสุขภาพ โดยปีนี้ให้ใช้ชื่องานว่า “เดินเพื่อสุขภาพ 130 ปี พิราลัย ร้อยดวงใจ ลูกสุริย” ในวันที่ 12 มกราคม 2556 โดยมีการออกกำลังกายด้วยแอโรบิคเพื่อทำการวอร์มร่างกายก่อนออกเดิน การแต่งกายให้ใส่เสื้อสีขาวของอาจารย์ที่ปรึกษา และมอบหมายให้นางสาวชื่นชีวินดูแลเรื่องการประสานงานกับตำรวจและทำป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา มอบหมายให้นางสาวนันทิคุณดูแลเรื่องการจัดตุ๊กตา จำนวน 80 ตัว มอบหมายให้นายสุนทรดูแลเรื่องของที่ระลึก โดยอาจารย์สุรศักดิ์ได้เสนอให้มีการแจกของที่ระลึกก่อนการออกเดินด้วย

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ไม่มี

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 การทำป้ายประชาสัมพันธ์งดสูบบุหรี่ติดอาคาร และการนำนิสิตเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ วัดพระบาทน้ำพุ

อาจารย์พรธิกา แจ้งเรื่อง การทำป้ายประชาสัมพันธ์งดสูบบุหรี่เพื่อติดตามอาคารต่าง ๆ จำนวน 30 ป้าย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยใช้คำว่า “อาคารนี้ปลอดบุหรี่” และจะทำป้ายประชาสัมพันธ์อีก 2 ป้าย คือ ป้าย “มหาวิทยาลัยนี้ปลอดบุหรี่” และ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 จะนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน ณ วัดพระบาทน้ำพุ โดยมีนิสิตศูนย์เวชศึกษาป้องกัน ตัวแทนสโมสร และ นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขด้วย

5.2 การประสานงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่จะมอบให้ในวันเข้าพ้อ

นายกรภัทร์ แจ้งเรื่อง ขณะนี้กำลังประสานงานเกี่ยวกับรายชื่อ นิสิตที่จะเข้ารับทุนการศึกษา ในวันที่ 19 มกราคม 2556 กับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ โรงเรียนประถมนสาธิตอยู่

5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กสภากาชาดไทย

ว่าที่ร้อยโทบุญญูดี แจ้งเรื่อง หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจงานเดินเพื่อสุขภาพแล้ว จะเดินทางไปดูแลนิสิตศูนย์เวชศึกษาไปเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กกับสภากาชาดไทย โดยให้ นิสิตที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมใส่เสื้อสีม่วง ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายในการดูแลนิสิตให้แต่งกายให้เรียบร้อย เนื่องจากถือว่ามีชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้วย

5.4 การลงนามในเอกสารยืนยันแบบคำขอของนิสิตกองทุนกู้ยืมฯ

นายขวัญชัย แจ้งเรื่อง การลงนามในเอกสารแบบคำขอของนิสิตกองทุนกู้ยืมฯ ซึ่งมีการประสานงานกันผิดพลาดเกี่ยวกับผู้บริหารที่จะต้องลงนามเอกสาร โดยประธานฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมทราบ และให้วางแผนไว้สำหรับปีหน้าด้วย

5.5 การเตรียมงานเกี่ยวกับแผนและงานประกันคุณภาพ ปี 2555 และงานประกันอุบัติเหตุ

นางสาวชื่นชีวิน แจ้งเรื่อง การให้บุคลากรภายในสำนักฯ เริ่มดำเนินการจัดเตรียมแผนและเอกสารงานประกันคุณภาพ โดยให้ยึดข้อมูลตามเอกสารคู่มือของมหาวิทยาลัยที่จัดให้ และให้นำเอกสารหลักฐานเดิมมาปรับปรุงแก้ไขด้วย และอีกเรื่องคือ งานประกันอุบัติเหตุของนิสิตนักศึกษา ในปี 2555 ที่ผ่านมา มีนิสิตนักศึกษาเสียชีวิตเป็น 10 ราย ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

5.6 การใช้รถยนต์ราชการ

นายฐิติวัฒน์ แจ้งเรื่อง การใช้ยานยนต์ในราชการไม่มีปัญหา การดำเนินงานเรียบร้อยดี

5.7 การจัดตารางงานวันเข้าพ้อ, โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาภาคพิเศษ และโครงการอบรมผู้นำนิสิตภาคปกติ

นายวิเชียร แจ้งเรื่อง การจัดงานในวันที่ 18 และ 19 มกราคม 2556 ได้จัดตารางไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการคุยกับมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อยอีกครั้ง ซึ่งยังคิดปัญหาเรื่องเวลาอยู่ และในวันที่ 20 , 25 – 26 มกราคม 2556 จะมีโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งการอบรมจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ วันที่ 20 มกราคม 2556 จะมีการอบรมที่มหาวิทยาลัย และในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2556 จะจัดอบรมที่แหลมผักเบี้ย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ส่วนโครงการอบรมผู้นำนิสิตภาคปกตินั้น จะจัดในวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เขาใหญ่

5.8 การเลือกตั้งนายกองค์การ ปรธานสภา นายกสโมสร ภาคปกติและภาคพิเศษ และงานอื่น ๆ

ประธานฯ แจ้งเรื่อง การเลือกตั้งนายกองค์การ ปรธานสภา นายกสโมสร ภาคปกติจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2556 และภาคพิเศษ ในวันที่ 3 มีนาคม 2556 และงานอื่น ๆ เช่น การจัดงาน Job fair จะจัดขึ้น ในวันที่ 5-6 มีนาคม 2556 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ส่วนเรื่องการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรอาจจะเป็นช่วง มีนาคม 2556

5.9 กุญแจสำหรับล็อคประตูห้องน้ำอาจารย์

อาจารย์สุรศักดิ์ แจ้งเรื่อง การเปลี่ยนกุญแจห้องน้ำ เนื่องจากมีนิสิตเข้ามาใช้ห้องน้ำอาจารย์ โดยไม่มีการล็อกกุญแจ เพราะแม่กุญแจหายไป จึงขอให้ช่วยกันหาถ้าไม่เจอให้จัดหาใหม่โดยเร็ว

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

ประชุมครั้งต่อไป วันที่ 14 มกราคม 2556

เลิกประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวนัทธี เฟื่องฟู ผู้บันทึกการประชุม
อาจารย์สายัน พุทธลา ผู้ตรวจบันทึกการประชุม